



การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ Action plan

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2567

ภายใต้ DLD-C ในพื้นที่สิงห์บุรี

ที่	กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย รอบที่ 1/2567	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	การติดตามและเฝ้าระวังเชิงรุกและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี -เฝ้าระวังเชิงรุก	4,150 แห่ง	6,012 แห่ง 49 ครั้ง	ต.ค.66-13 มี.ค. 67	สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ
2	การสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาดใน โค กระบือ แพะ แกะ และสัตว์ปีก -โค กระบือ แพะ แกะ (FMD) -สัตว์ปีก (ND+IB)	5,000 ตัว 150,000 ตัว	5,564 ตัว 200,000 ตัว	ต.ค.66-13 มี.ค. 67	สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ
3	การควบคุมการเคลื่อนย้ายและการประเมินความเสี่ยงสัตว์เข้าโรงฆ่า	5 ครั้ง	6 ครั้ง	ต.ค.66-13 มี.ค. 67	สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ
4	การยกระดับระบบการเลี้ยงเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์	10 ฟาร์ม	342 ฟาร์ม	ต.ค.66-13 มี.ค. 67	สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ
5	การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	25 ครั้ง	90 ครั้ง	ต.ค.66-13 มี.ค. 67	สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ

**ปัจจัยแห่งความสำเร็จ:** การเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดทางสัตว์เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการรักษาสุขภาพของสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อให้มีความสำเร็จในการดำเนินงานเหล่านี้ มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อความสำเร็จ

**การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล:** การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่มีความเสี่ยงจากสัตว์และการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจและการวางแผนก่อนที่จะมีการระบาดของโรคในสัตว์

**การติดตามการระบาด:** การติดตามโรคระบาดและการติดตามการแพร่เชื้อของโรคในสัตว์มีความสำคัญเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการระบาดโรคได้อย่าง

**นโยบายและกฎหมายที่เหมาะสม:** การสร้างนโยบายและกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคระบาดทางสัตว์เป็นสิ่งสำคัญ เช่น การจัดทำมาตรฐานในการเลี้ยงสัตว์

**การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล:** ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ แก่เกษตรกรและประชาชนสามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคระบาดในสัตว์

**การระบาคควบคุมและการจัดการเหตุการณ์:** การควบคุมและการจัดการเหตุการณ์ที่มีการระบาดของโรคระบาดสัตว์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อของโรคไปยังสัตว์

**การร่วมมือระหว่างหน่วยงาน:** มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยสนับสนุนให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบูรณาการของปัจจัยเหล่านี้สามารถช่วยให้มีความสำเร็จในการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคระบาดในสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ

**ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :** ปัญหาเนื่องจากขาดงบประมาณในการบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอ การนำสัตว์นอกพื้นที่เข้าไปในพื้นที่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ การให้ความร่วมมือจากเกษตรกร การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรได้รับทราบ

**ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :** ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์/ จัดทำมาตรฐานและระเบียบ/ มีระบบการตรวจสอบและชันสูตรโรคที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการให้วัคซีนในสัตว์ที่มีความเสี่ยงสนับสนุนปริมาณวัคซีนให้เพียงพอ และพัฒนาการนำวัคซีนไปใช้ที่สะดวก และง่ายต่อการใช้ในสัตว์